

Năm mới 2012, một năm mới mà dường như mọi người có vẻ khác nhau kể về...



Những nhạc sĩ và nghệ sĩ cho hòa bình thế giới, một thế giới sẽ ít thiên tai dịch bệnh, nhạc sĩ và nghệ sĩ cho tình tình tài chính kinh tế toàn cầu sẽ được cải thiện, nhóm tạo ra nhu cầu và thị trường và công ăn việc làm hơn nữa cho công dân toàn cầu.

Những cho dù tình hình có biến đổi đến đâu đi chăng nữa thì âm nhạc vẫn luôn là nghệ thuật không thể thiếu, là nguồn động viên tinh thần không thể thiếu trong mọi thế kỷ chúng ta. Vào thế kỷ giao niên giữa năm cũ và năm mới, cũng sẽ là lý tưởng để chúng ta cùng nhau đi tìm những nghệ sĩ đáng chú ý của làng nhạc Việt trong những năm 2011 vừa qua.

Có thể nói, năm 2011 vừa qua là một năm có nhiều biến đổi của showbiz Việt trong những cũng như hải ngoại, tuy nhiên đóng băng giai đoạn đầu năm, những sau đó lại bắt đầu sôi động vào thế kỷ đi tìm cuộc năm với nhiều liveshow liên tiếp của nhiều các ca sĩ trong nam cũng như ngoài bắc.

Bên cạnh đó cũng có nhiều cuộc thi tìm kiếm tài năng mới, tác phẩm mới, nhóm chuyên sâu hóa khâu biên soạn của các ca sĩ, nghệ sĩ, không chỉ tập trung vào phần hát và còn có phần diễn, như Bài Hát Việt 2011, Bước nhảy hoàn vũ 2011, Giải thưởng video âm nhạc Việt – VMVC 2011 với mục tiêu là Clip video nào được bình chọn tốt nhất, sẽ vinh dự có mặt trên kênh MTV Châu Á.

Tuy nhiên, trong khuôn khổ chung của tập chí âm nhạc tuần này, chúng ta chỉ yêu cầu chỉ để cập đến việc trở về trong những cuộc di n của một số tên tuổi ca sĩ hải ngoại, mà sẽ có một số của họ cũng ít nhiều góp phần làm “thay đổi khuôn mặt” của khán giả quê nhà, và việc tổ chức nhiều chương trình liveshow trong những cũng giúp thúc đẩy nghệ thuật Việt trở nên lời cuốn, sôi động và hấp dẫn hơn.

Có thể nói năm 2011 vừa qua, sân khấu ca nhạc trong những đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của các ca sĩ hải ngoại. Ấu thì đó cũng là điều ưu đãi của hải ngoại, các nghệ sĩ thế kỷ chúng ta có show diễn liên tiếp vào dịp cuối tuần, còn tại trong những, hầu như ngày nào cũng có thể tổ chức show với mức vé xem ca nhạc đang liên tiếp lập kỷ lục, kể cả trong thế kỷ kinh tế đang lâm phát khó khăn eo hẹp.

Trong những năm gần đây, danh sách ca sĩ hải ngoại và nhạc sĩ và biên soạn càng ngày càng dài thêm. Không phải chỉ thế kỷ đi tìm này các nghệ sĩ hải ngoại mới nghĩ đến chuyên nghiệp hóa nghệ thuật biên soạn, mà cách đây 10 - 15 năm, nhà nghệ sĩ như Đức Huy, Hoàng Lan, Elvis Phạm, Tuấn

Nhìn lại 2011- Ca sĩ hải ngoại trở về nước lâu đời

Tác Giả: Đác Bình

Thứ Hai, 02 Tháng 1 Năm 2012 08:45

Ngác... đã trở về xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn.

Tánh danh ca nhá: Ý Lan, Thanh Tuyán, Lá Thu, Khánh Hà, Ái Vân, Giao Linh, Tuán Vũ, Chá Linh... cho đến Lưu Bích, Thủy Tiên, Quang Lê, Tráng Vũ, Phi Nhung, Láng Tùng Quang, Minh Tuyát, Sán Tuyán, Linda Trang Đài, Tommy Ngô, Dáng Triáu Vũ... đều đã trở về nước, góp mặt tháng xuyên trong các đêm nhạc sân khấu lớn hay phòng trà. Họ đã trở nên làn sóng hâm mộ mới trong khán giả trẻ và giới trung niên. Không chỉ thực hiện các liveshow riêng, nghệ sĩ hải ngoại còn rát nháy bén khi kết hợp cùng nháu đến với thị trường các tour diễn quy mô lớn như công diễn khắp các tỉnh thành, niềm lòng nhiệt huyết và sự nóng vội làn sóng nhạc hải ngoại luôn dâng trào.